

LIPID CONTROL – LEVEL 3 (LPD CONTROL 3)

CAT. NO. LE2670

Dung Tích: 5 x 1ml

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sản phẩm này được sử dụng dùng trong chuẩn đoán *in vitro*, kiểm soát chất lượng của Direct HDL, Direct LDL, Lipoprotein (a), Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, Cholesterol and Triglyceride trên các thiết bị phân tích sinh hóa lâm sàng.

CÁC BIỆN PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN

Nguồn nguyên liệu có nguồn gốc và chiết suất từ con người, đã được thử nghiệm trên người tình nguyện đối với kháng thể Virus suy giảm miễn dịch ở Người (HIV 1, HIV 2), Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) và kháng thể viêm gan siêu vi C (HCV) và cho thấy **KHÔNG CÓ PHẢN ỨNG**. Phương pháp đã được FDA chấp thuận sử dụng để tiến hành các thử nghiệm này. Tuy nhiên, vì không có phương pháp nào có thể đảm bảo hoàn toàn cho việc không có các tác nhân lây nhiễm, vật liệu này và tất cả các mẫu bệnh phẩm phải được xử lý như thể có khả năng lây truyền bệnh truyền nhiễm và được xử lý phù hợp.

Chỉ sử dụng trong chuẩn đoán *in vitro*.

ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ LƯU TRỮ

Chưa mở hộp Lipid Control ổn định đến ngày sử dụng được in trên hộp, khi được lưu trữ ở nhiệt độ +2°C đến +8°C. Một khi được hoàn nguyên, các thành phần trong huyết thanh ổn định trong 7 ngày ở nhiệt độ +2°C đến +8°C, và 4 tuần ở nhiệt độ –20°C khi đông lạnh một lần. Áp dụng trường hợp ngoại lệ cho các thông số sau: LP(a) ổn định trong 16 tuần tại nhiệt độ –20°C khi được đông lạnh một lần. Các giá trị có thể giảm 10% cho Direct DL Cholesterol khi được lưu trữ trong 4 tuần ở nhiệt độ –20°C.

CHUẨN BỊ THUỐC THỬ

Mở lọ cẩn thận, tránh làm thất thoát thành phần và hoàn nguyên với 1ml nước cất. Thay nắp cao su, đóng lọ và để yên 30 phút trước khi sử dụng. Đảm bảo các thành phần đông khô được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ nhàng.

THUỐC THỬ CUNG CẤP

Lipid control - Level 3: 5 x 1 ml

THUỐC THỬ CẦN THÊM

Nước cất
Pipet thể tích

GÁN GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Mỗi lô Lipid Control được gửi đến các phòng xét nghiệm bên ngoài. Các giá trị được gán dựa trên sự đồng thuận về kết quả của các phòng xét nghiệm này và thử nghiệm nội bộ được thực hiện tại Randox Laboratories Ltd.

Nếu không có giá trị cụ thể cho thiết bị của bạn, xin liên hệ Randox Laboratories – Technical Services, Northern Ireland, tel: +44 (0) 28 9445 1070 hoặc email đến Technical.Services@randox.com.